

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 8 năm 2021

### **THÔNG BÁO**

#### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (ngày 26/8/2021)**

Ngày 26/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn, một số thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố. Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan tỉnh báo cáo về tình hình và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Đợt phát sinh 02 ổ dịch tại huyện Lục Ngạn và thành phố Bắc Giang ngày 18/8/2021 vừa qua được đánh giá là khá phức tạp do các F0 di chuyển rộng, tiếp xúc với nhiều người và không xác định được nguồn lây; số F1 lớn. Tuy nhiên, do công tác chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đúng hướng, với quyết tâm cao nhất của các cấp, các ngành, chỉ sau 03 ngày các ổ dịch đã được khống chế thành công, không phát sinh thêm ca F0 nào ngoài cộng đồng, số F1 trở thành F0 ít; qua đó cho thấy năng lực phòng, chống dịch của các cấp, các ngành trong tỉnh đã được nâng lên. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương đã làm tốt công tác phòng, chống dịch xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn; đồng thời đã có sự chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc chuẩn bị đón công dân Bắc Giang từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai về quê theo kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh.

Song, tại một số địa phương, việc quản lý F2 còn chưa tốt, việc truy vết còn bỏ sót nên dễ F2 trở thành F0, đây là sự chủ quan, thiếu trách nhiệm và có thể dẫn đến hậu quả rất lớn. Việc này phải được chấn chỉnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm chung cho tất cả các địa phương trong tỉnh về bài học không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; truy vết nhanh nhưng phải kỹ, không được bỏ sót đối tượng; quản lý chặt những người cách ly tập trung, cách ly tại nhà, người đến/về từ vùng có dịch và phát hiện người ho, sốt, đau đầu, khó thở... kịp thời.

Những việc cần làm tiếp theo: Kiên trì hoàn thành mục tiêu kép, phấn đấu giữ vững thành quả phòng, chống dịch đã đạt được; xác định thời gian từ nay đến cuối năm rất quan trọng nên mục tiêu phải giữ an toàn, không để dịch quay lại ở bất cứ chỗ nào (trong cộng đồng, khu công nghiệp hay lực lượng tuyến đầu chống dịch); không được để lặp lại những hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra, phải khắc phục triệt để. Đồng thời, phải quan tâm phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa

- xã hội (như khai giảng năm học mới) chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm đưa công dân của tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch phía Nam trở về quê hương.

Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục khóa chặt 2 ổ dịch tại thành phố Bắc Giang và huyện Lục Ngạn, không để phát sinh thêm các ca F0; đồng thời, phải ngăn chặn không để dịch xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh, bất kể là vào từ con đường nào, thời điểm nào; các ngành, địa phương đều phải tự nhìn lại công tác phòng, chống dịch từ bên ngoài vào để nâng cao cảnh giác, khắc phục những tồn tại, hạn chế và đưa ra những biện pháp cần thiết để ngăn chặn dịch xâm nhập.

Riêng với Sở Y tế, phải đánh giá, dự báo thật sát khả năng F1 trở thành F0 tại 2 ổ dịch ở thành phố Bắc Giang và huyện Lục Ngạn báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả nhất.

2. Làm tốt hơn công tác phòng dịch trong KCN, trong cộng đồng, trong từng cơ quan, đơn vị, các lực lượng tuyến đầu, các cơ sở y tế, giáo dục và chú ý các khu nhà ở trọ; phải thực hiện tốt công tác xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng, KCN, trong các cơ quan, đơn vị. Riêng bệnh viện, các Trung tâm y tế phải tiếp tục thực hiện tốt công tác phân luồng từ xa, phân làn bệnh nhân đến khám bệnh để có sự sàng lọc tốt không để lọt người có nguy cơ cao vào bệnh viện; các trường học và các địa phương phải xây dựng phương án phòng, chống dịch trong trường học (*Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tới đây phải tổ chức đi kiểm tra*); Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố phải rà soát lại các khu nhà trọ, đánh giá mức độ an toàn trong nhà trọ (*Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch xét nghiệm tầm soát công nhân trong các khu nhà trọ; xây dựng quy trình phòng, chống dịch trong các khu nhà trọ, ban hành trước ngày 05/9/2021; trước mắt thực hiện thí điểm tại huyện Việt Yên*).

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành phần mềm quản lý và truy vết đối với toàn bộ lực lượng cán bộ, công chức, viên chức đơn vị hành chính, sự nghiệp, học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh và có hướng dẫn cụ thể để đưa vào triển khai thực hiện (*hoàn thành trước ngày 31/8/2021*).

3. Khẩn trương đưa công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam về địa phương theo phương án đã ban hành; tuy nhiên số lượng đón công dân có thể dao động, phương tiện đón thay đổi từ đón bằng tàu hỏa sang đón bằng máy bay. Việc này giao đồng chí Mai Sơn Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì chỉ đạo, linh hoạt sửa lại phương án thực hiện, chậm nhất đến ngày 06/9/2021 phải tổ chức được chuyến bay đầu tiên đón bà con về đến Bắc Giang.

4. Đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các huyện, thành phố đến ngày 31/8/2021 phải hoàn thành; huyện Việt Yên và huyện Yên Dũng đến ngày 10/9/2021 phải hoàn thành.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 26/8/2021; yêu cầu các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Bộ Y tế (TTBCĐ Trung ương) (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- HU, TU; UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX.Quân.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Tuấn Phú**